



**ตั้งมาตรการสกัด'แฮกเกอร์'
ตร.มีนาหาช่องเอาผิดไม่ได้**

บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเตือนวางมาตรการสกัดกลุ่ม'แฮกเกอร์' ระบุเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยียุคใหม่ (อ่านหน้า 23)

สำนักหอสมุด

แฮกเกอร์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าว "มติชน" รายงานความคืบหน้ากรณีนักจารกรรมข้อมูลหรือแฮกเกอร์ (Hacker) ที่ใช้รหัสประจำตัว "hdyaag" พยายามบุกรุกดึงข้อมูลต้นของฐานทัพอากาศสหรัฐ ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัทเอเซอร์ และบริษัทสามารถ คอร์ปอเรชัน นำไปติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบริการให้ข้อมูลหรือข้อมูลคือ อินเทอร์เน็ตแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐติดคามหาร่องรอยพฤติกรรมในเบื้องต้นของกลุ่มแฮกเกอร์จนทราบว่าได้ฐานในเมืองไทย บุกบุกรุกดึงข้อมูลของกองทัพสหรัฐ จึงส่งนายราล์ฟ ลอนตัน ผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมาย สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายไทยร่วมสืบสวนหาร่องรอยคนร้ายได้ทนายนี้

ผู้สื่อข่าวติดต่อบรองถามไปยังสถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อขอทราบความคืบหน้าในการติดตามของฝ่ายสหรัฐ แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้เหตุผลว่า การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนจะไม่มีการขึ้นแจ้ง

พ.ศ.อ.วิเชียร สมานพงษ์ รองผู้บังคับการกอง

ปราบปราม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ศึกษาข้อมูลคนร้ายข้ามชาติและแผนประทุพกรรมในกลุ่มอาชญากร (ศชช.ป.) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้รับการประสานขอความร่วมมือเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์การสืบสวนสอบสวนเท่านั้น ส่วนผลการสืบสวนคือคิดต่อไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ยื่นเรื่องโดยตรง

ทางด้านนักใจกรรมข้อมูลบุกรุกเข้าไปใช้รหัสลับของสมาชิกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพื่อดึงข้อมูลและพ่วงใช้สัญญาณทำให้สมาชิกอินเทอร์เน็ตและบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี (Internet Service Provider - ISP) ได้รับความเสียหาย นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเอเชีย อินโฟเน็ค จำกัด บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกล่าวว่า ทางบริษัทได้นำข้อมูลที่เกิดขึ้นให้พนักงานตรวจสอบและพิจารณาหาวิธีการทางกฎหมายกับกลุ่มแฮกเกอร์ นอกจากนี้แล้วยังเห็นว่าเป็นปัญหาแฮกเกอร์เป็นปรากฏการณ์ในสังคมถือเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหมือนขโมย มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ บางรายถือเป็นการทำทาสค้าพยายามเจาะใช้ข้อมูลผู้ได้อื่นได้สำเร็จทางบริษัทได้วางมาตรการป้องกันในหลายชั้นคอน

นายสุทธิชัยกล่าวว่า ในมาตรการเบื้องต้นที่บริษัทเตรียมการไว้แล้ว ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต หากพบความผิดปกติจะแจ้งต่อลูกค้าทันที นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต (Usage Time) ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา เมื่อพบว่ามีการใช้จำนวนผิดปกติ สามารถแจ้งเข้ามายังศูนย์บริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

นายสุทธิชัยกล่าวอีกว่า ทางบริษัทยังจัดทีมวิศวกรไว้ตรวจสอบระบบเครือข่ายสมาชิกเสมอทุกวัน กรณีที่พบมีการลักลอบใช้สายเข้ามาในระบบหรือล็อก อิน (Log in) จะจัดทีมทันที รวมทั้งยังวางมาตรการไว้ว่าถ้าสามารถตรวจสอบร่วมกันระหว่างลูกค้า และเอเชีย อินโฟเน็ค ว่ามีแฮกเกอร์บุกรุกเข้าไปใช้รหัสผ่าน (Password) จึงทางบริษัทพร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ให้

นายสุทธิชัยยังเรียกร้องให้สมาชิกอินเทอร์เน็ตทุกคนกับรหัสผ่านให้เป็นความลับที่สุด เพราะบางรายจะบอกถูกหลอมนและถูกหลอนนำไปบอกต่อโดยผู้ที่ไม่ถึงการณ์ หรือบางรายคิดรหัสผ่านไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ข้ามแจ้งว่า กลุ่มแฮกเกอร์บุกรุกเข้าไปในระบบของลูกค้าของเอเชีย อินโฟเน็ค รวบรวม 10 ราย แต่ทางบริษัทสามารถตรวจสอบได้ทันทีทั้งที่ บางรายนั้นทางบริษัทตรวจสอบกลับไปพบเป็นนักศึกษาและแจ้งให้หุดการกระทำดังกล่าว

พ.ศ.อ.วิเชียร สมานพงษ์ กล่าวถึงกรณีการดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มคนร้ายที่จารกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ว่า เรื่องจะเอาผิดหรือจับกุมกลุ่มแฮกเกอร์ทำได้ยาก เพราะยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มแฮกเกอร์โดยเฉพาะ จะมีเพียงการดำเนินคดีในความผิดทางละเมิดเท่านั้น

"กฎหมายของเมืองไทยยังไม่ถึงขั้นใดที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการปราบปรามจับกุม และหากจับกุมแล้วดำเนินคดีต้องใช้กระบวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทรูโทรศัพท์มือถือ ผู้เสียหายต้องฟ้องร้องศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายเอาเอง" พ.ศ.อ.วิเชียรกล่าว

พ.ศ.อ.วิเชียรกล่าวว่า สำหรับผู้เสียหายจากกลุ่มแฮกเกอร์นั้นจะเดินทางไปแจ้งความกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.)